

ที่ IVL005/06/2018

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เรื่อง การเข้าซื้อธุรกิจผลิตสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์ในสาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐสโลวาเกีย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“**ไอวีแอล**” หรือ “**บริษัท**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ไอวีแอล โดย บริษัท Indorama Ventures Spain S.L. (“**IVSSL**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท PROXY – FINANCE a.s., PROSPERITA holding a.s. และ Ing. IGOR FAIT เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เพื่อเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท KORDARNA Plus a.s. สาธารณรัฐเช็ก (“**Kordarna**”)

Kordarna เป็นผู้ผลิตสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป มีโรงงานผลิตหนึ่งแห่งในสาธารณรัฐเช็ก และอีกแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสโลวาเกีย โดยมีกำลังการผลิตสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์และสิ่งทอทางเทคนิครวม 57,000 ตันต่อปี โรงงาน Kordarna ทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม บริเวณศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของยุโรป (European Tire Industry Hub) ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และรถยนต์รายใหญ่ และภายในรัศมี 500 กิโลเมตร มีการผลิตรถยนต์ราว 3.7 ล้านคัน ทำให้ที่ตั้งดังกล่าวจึงส่งผลดีต่อไอวีแอลในแง่ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์ (Tire Cord Fabrics: TCF) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เติบโตเพิ่มขึ้นของลูกค้า

ปัจจุบัน ไอวีแอลมีธุรกิจผลิตสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์อยู่ทั่วโลก โดย Kordarna จะช่วยเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) สำหรับยานยนต์ โดยประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ (proforma consolidated revenue) เป็นจำนวนมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 พร้อมกับศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มูลค่าของการได้มาซึ่งกิจการดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในครึ่งปีหลังของปี 2561

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถศึกษาได้จากเอกสารนำเสนอเกี่ยวกับ Kordama ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชวิค รอย เชาว์คูรี)
เลขานุการบริษัท